



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 5 มูลค่าข่าว 137,540.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



เกาะติดวิกฤติไฟใต้

๑ ชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องเท่าเทียม

ระหว่างที่เหตุการณ์ "ความรุนแรง" ในพื้นที่ชายแดนใต้ เคลื่อนไหวเวียนวนเป็นเส้นคู่ขนานกับเส้นทางของการแสวงหา "สันติภาพ" สถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังคงมีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวข้องกับผู้คนซึ่งทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันตรวจสอบ ตีติง แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ อย่างมีเหตุผลและ "เปิดใจกว้าง" ต่อกัน เช่นล่าสุดกับกรณีทีคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2513 ให้ดำเนินการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ตั้งแต่ปี 2514 และมีการเห็นชอบให้ขยายโครงการถึงปี 2561 กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ เพราะมีการกล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์กันมานาน

รัชชาติ สุวรรณ ในฐานะหนึ่งในแกนนำเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพในพื้นที่ฯ กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ว่ากันตามจริงแล้ว โครงการนี้ มีมาตั้งแต่ปี 2513 และถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2514 ซึ่งในปี พ.ศ.ดังกล่าว ไม่ใช่ตอนเกิดเหตุการณ์แน่นอน จึงเห็นว่าสำหรับโครงการนี้ ตามความเข้าใจ คือ โครงการส่งพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้นพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนสามัญมากนัก บ้างเรียนแค่จบแล้วออกไปทำสวน บ้างขอเรียนโรงเรียนศาสนาเป็นหลัก ทำให้ได้ทราบการสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามน้อยมาก เป็นกรณีที่จะให้โควตา แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้กลายเป็นหนึ่งในเรื่องที่อยู่บนความยึดครองของพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ หรือศาสนาที่แตกต่างอยู่ดี เพียงแต่นั้นไม่มีใครพูด ได้เด่นๆ กันไป เพราะยังไม่มีใครความแตกแยกของคนที่พื้นที่

เวลาล่วงเลยมาถึงปัจจุบัน เกิดความแตกแยกในพื้นที่ ประเด็นเหล่านี้ถูกหยิบยกมาพูดถึง แต่เป็นการพูดถึงในหมู่คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ พูดถึงในเชิงน้อยใจการกระทำของรัฐที่มองไม่เห็นคนพุทธในพื้นที่ หากจะว่ากันตามความเป็นจริงแล้ว โควตาเหล่านี้ควรถูกยกเลิก ไม่เห็นควรที่จะต้องหรือขยายโครงการในยุคปัจจุบันหากเราจะยอมรับกันตามเนื้อแท้ของความเป็นจริงแล้วผลผลิตของเยาวชนของนักศึกษาในพื้นที่ เข้าวชน หรือนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม มีโอกาสทางการศึกษาเยอะมาก สามารถสอบเข้าเรียนในคณะที่ดู มหาวิทยาลัยดีๆ แถมยังมีทุนศึกษาต่อต่างประเทศเยอะทีเดียว จึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีโควตาเหล่านี้

ทั้งนี้ตัวเลขสถิติของอัตรา นักศึกษา/โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ รวม 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2559 1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 328 คน 2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รวมทุกคณะไม่เกิน) 4 คน 3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 57 คน 4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 51 คน 5.มหาวิทยาลัยมหิดล 10 คน 6.มหาวิทยาลัยศิลปากร 41 คน 7.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21 คน 8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 91 คน

รัชชาติ เห็นว่า หากจะมีโครงการนี้ต่อไป ก็เห็นควรที่จะให้มีเยาวชนหรือนักศึกษาไทยพุทธ อยู่ร่วมในโควตาดังกล่าวด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของการคบเป็นเหยื่อ หรือเหตุผลของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โรงเรียนต้องปิด ก็ตามที่ ล้วนเจอปัญหา พบเหตุผลเหมือนกันทั้งนั้น ดังนั้น "การแก้ปัญหา มีความจำเป็นที่จะต้องพบทวน เมื่อระยะเวลาผ่านไป" ปัญหาที่เริ่มแก้ตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไม่ตก ปัญหาทางการศึกษาในการให้โควตา ไม่ใช่การให้ตลอดไป หากเป็นเช่นนั้นย่อมแสดงว่ายังไม่ถูกจุด เพราะนักศึกษาในพื้นที่ยังคงต้องพึ่งโควตา มากกว่าพึ่งตนเอง

เพราะฉะนั้นแล้ว หากวิธิดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ใจพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามหรือพี่น้องมุสลิม ต้องเอาใจ ต้องช่วยเหลือให้มากที่สุด แล้วไม่เคยมองที่น้องชาวไทยพุทธเลย ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน หากจะมองจากประเด็นที่รัฐคิดว่าในอดีตไม่เคยดูแล ไม่เคยช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมมาเลย นั่นคือบทเรียนที่รัฐปัจจุบันต้องเห็นเช่นกัน หากช่วยเหลือหรือเอาใจอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วไม่สนใจอีกฝ่ายหนึ่ง นั่นคือความผิดพลาดโดยแท้จริง เปรียบได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาก็ไม่ตรงจุด ประเด็นสร้างปัญหาให้คนในพื้นที่ เว้นความขัดแย้งภายในใจของ



เขาให้นักยั้งขึ้น ส่วนราชการที่ต้องดูแลผู้ป่วยเอง หรือแม้แต่ราชทัณฑ์ ที่ต้องขัง หรือเรือนจำ ในพื้นที่ก็ตามที่ ปัญหาของการกินเป็นอีกปัญหาที่ภาครัฐในพื้นที่คิดว่า เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ถูกจุด โดยให้เป็นอาหารฮาลาล ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาล ซึ่งจะต้องมีครัว เพื่อปรุงอาหารให้กับผู้ป่วย ก็มีแต่ครัวฮาลาล เรือนจำในพื้นที่เองต้องเป็นครัวฮาลาล ซึ่งโดยส่วนตัวเองกลับมองว่า เป็นการแก้ปัญหาให้มันจบๆ ไป จะได้ไม่มีปัญหาอีก ซึ่งไม่ถูกต้องอีกเช่นกัน

ในเรื่องนี้ หากจะแก้ปัญหากันอย่างจริงจัง ควรที่จะมีการแยกครัวให้ชัดเจน ส่วนจะบริหารจัดการอย่างไร ก็สุดแล้วแต่ส่วนราชการนั้นๆ ที่จะปฏิบัติ แต่ไม่ได้หมายถึงให้ยกเลิกครัวฮาลาล หรือส่วนราชการไหนที่ทำครัวให้เหนือกว่าฮาลาลไปแล้ว มาตรฐานสูงสุดไปแล้ว ก็ทำไป แต่ขอให้มีการพุทธสำหรับพี่น้องคนไทยพุทธบ้าง ก็เท่านั้น สำหรับคนไทยพุทธแล้วคิดว่าเมื่อเวลาเจ็บป่วยไม่สบายอาหารที่ถูกปากมากที่สุดคงหนีไม่พ้นหมูแน่นอน โจ๊กหมู น้ำซุปรกระดูกหมู ถึงจะสดชื่น ดังนั้นแล้วขอให้อย่าใช้พวกมากในการแก้ไข้ปัญหา อย่าใช้พวกมากในการลากสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน เข้าข้างตัวเอง เรา .. ยังอยู่ร่วมกันบนผืนดินแห่งนี้

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ คนไทยพุทธไม่เคยมีส่วนในการแก้ไข้ปัญหา รัฐเองที่ต้องการจะแก้ไข้ปัญหาตามที่รัฐเข้าใจ หรือตามเอกสารที่รัฐในพื้นที่ส่งเป็นรายงานขึ้นไป ปัญหาที่นี้ต้องอาศัยคนในพื้นที่สะท้อนความต้องการโดยรวม แก้ไข้ปัญหาในพื้นที่โดยรวมเช่นกัน มิใช่แก้ไข้เพื่อใครแก้ไข้เพื่อองค์กรไหน หรือแล้วแต่ใครจะเรียกร้องเรื่องอะไร หากใช้วิธีแก้ไข้แบบนี้เห็นที่ปัญหาจะจบลงได้อยาก ขอเพียงอย่าคิดว่าคนไทยพุทธในพื้นที่อะไรก็ได้ เพราะเขาไม่พูด เพราะเขาไม่คิดอะไรที่เขาไม่พูด ที่เขาไม่แสดงออกอะไรมากนักนี้แหละ จะเป็นปัญหาต่อรัฐ จะเกิดความเกลียดชังรัฐมากยิ่งขึ้นแน่นอน แค่อยากให้เข้าใจ แค่อยากให้เห็น ความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

นี่เป็นอีกหนี่ประเด็นละเอียดอ่อน ที่ภาครัฐหรือบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องทวนกลับมาพิจารณาอย่างจริงจัง ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้